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"บิ๊กฉัตร" เร่งเดินหน้าสรรหาผู้ว่าการยางฯ คนแรก ลั่นต้องได้มืออาชีพแก้ปัญหาให้ชาวสวนยางได้ จี้ บ.ไห่
หนาน เร่งขนยางในสต๊อกกว่า 4 แสนตัน   (19/11/2558)  

       เมื่อวันที่ 18 พ.ย. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงเกษตรฯ ถึงความคืบหน้าในเรื่องการส่งออกยางในสต๊อกกว่า 4 แสนตัน ว่าหลังจากที่ครบรอบสัญญา 1 ปี ในการ
ส่งออกยาง กับบริษัทไห่หนาน จากประเทศจีน ไปเมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้ขนยางไปเพียง 2 หมื่นตัน ซึ่ง
ล่าสุดได้มีแผนรับยางต่อให้ครบตามสัญญา และยอมเสียค่าปรับในอัตรา 6.6 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือนต่อตัน ซึ่งในสัปดาห์ที่แล้ว
มีการเปิดหนังสือค้้าประกันจากธนาคาร หรือแอลซี ขอรับยางใหม่อีก 1 หมื่นตัน และได้ขนยางจากโกดังไป 3.2 พันตัน รวมทั้ง
จะมีการรับยางให้ครบโดยเร็วที่สุดตามที่ตกลงในสัญญาซื้อยาง อย่างไรก็ตามเง่ือนไขในการเสียค่าปรับ ทางคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องสัญญา ต้องดูรายละเอียดอีกครั้ง หากทางบริษัทไห่หน่านไม่ท้าตามข้อตกลง จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบอีก
ครั้ง และยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ทั้งนี้หากจะพูดหรือท้าอะไรต่อไปในขณะนี้ เกรงจะกระทบเง่ือนไขใน
สัญญาจึงจ้าเป็นต้องให้ทีมกฎหมายของกระทรวง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาหารืออีกครั้งอย่างละเอียด ตนเข้าใจว่าควร
เร่งรัดทาง บ.ไห่หน่าน ให้มาขนยางตามข้อตกลงใหม่อย่างครบถ้วน 

       พล.อ.ฉัตรชัย ยังได้กล่าวการสรรหาผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)ว่า ในขณะนี้มีผู้มาสมัครแล้วจ้านวน 3 คน ซึ่ง
อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติว่าจะมีบริหาร กยท.ได้หรือไม่ ถ้าคุณสมบัติไม่ครบ อาจจ้าเป็นต้องขยายระยะเวลาเปิดรับ
สมัครใหม่ ซึ่งตนยืนยันว่าคนที่จะมาเป็นผู้ว่า กยท.คนแรก ต้องมีความเป็นมืออาชีพและบริหารจัดการเรื่องยางพาราให้กับ
ชาวสวนยางได้ทั้งระบบ ส่วนผู้ทรงวุฒิ ที่จะมาเป็นบอร์ด กยท. ที่มาจากตัวแทนเกษตรกร 55 จังหวัด และผู้แทนสถาบัน
เกษตรกร อยู่ระหว่างารคัดสรรเช่นเดียวกัน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส้าหรับรายชื่อบุคคลที่สมัครเป็นผู้ว่า ฯ กยท. 3 ราย ประกอบด้วย นายเพิก เลิศวงัพง นายยุทธิยง ลิ้มเลิศ
วาที และนายกฤต ธนิศราพงศ์ 

ที่มา เดลินิวส์ (18/11/58) 
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รมว.พาณิชย์ เผยเร่งสรรหาผู้ว่าการฯ–บอร์ดกยท., ตั้งเชาว์ ทรงอาวุธท้าหน้าที่ชั่วคราว (19/11/2558)  

     พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ ์แถลงถึงความคืบหน้าการยางแห่งประเทศไทยหลังผ่านช่วง 120 วันตาม
บทเฉพาะกาลว่า ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งนายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อ้านวยการส้านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท้าสวนยาง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็นการช่ัวคราวแทน เพื่อสานต่องาน กยท ที่
ยังคงต้องเร่งเดินหน้าตามภารกิจต่อไป 

     ขณะเดียวกัน ในส่วนของการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กยท. ได้เปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 12 -17 
พฤศจิกายน 2558 มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหา จ้านวน 3 คน ประกอบด้วย 1. นายเพิก เลิศวงพง 2. นายยุทธิยง ลิ้มเลิศ
วาที 3. นายกฤต ธนิศราพงศ์ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยต่อไป 

     ด้านความคืบหน้าการสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 พ.ย.58 
กยท. ทั่วประเทศ ได้จัดให้มีการเลือกผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัดไปแล้ว 
จากนั้น ในวันที่ 19 พ.ย.58 กยท.จะด้าเนินการจัดการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางระดับเขต ซึ่ งมีทั้ งหมด 6 เขต ประกอบด้วย เขตภาคใต้ตอนบน / เขตภาคใต้ตอนล่าง / เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน / 

     เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง / เขตภาคเหนือ และเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ให้เหลือเขตละ 1 คน ทั้ง
ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อส่งบัญชีรายช่ือให้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณาคัดเลือกให้เหลือ ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง 2 คน และผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 2 คน ส่วน
คณะกรรมการอีก 3 คน คณะอนุกรรมการสรรหาฯจะคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท้า
ไว้แล้ว ประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกร 1 คน ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งเช่ียวชาญด้านการค้า 1 คน และผู้แทนผู้ประกอบ
กิจการยางซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรม 1 คน รวมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กยท. 7 
คน และน้ารายช่ือท้ังหมดเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

     ส้าหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ กยท.ด้าเนินการไปแล้วกว่า 1 เดือน 
ผลสรุปการขึ้นทะเบียน ณ วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 มีเกษตรกรชาวสวนยาง (เจ้าของสวนยาง ผู้เช่า ผู้ท้าสวนยาง คนกรีด
ยาง) จ้านวน 273,125 ราย และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จ้านวน 74 กลุ่ม 

ที่มา ส านักข่วอินโฟเควสท์ (18/11/58) 
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จี้ บ. ไหหนานขนยางค้าง4แสนตัน ชี ้1 ปี ปรับเพียง2.3หม่ืนตัน   (19/11/2558)  

     พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงเกษตรฯถึงความคืบหน้าใน เรื่องการส่งออกยางในสต็อกกว่า 4 แสนตัน ว่าหลังจากที่ครบรอบสัญญา1 ปีในการ
ส่งออกยาง กับบริษัทไห่หนาน จากประเทศจีน ไปเมื่อวันที่22 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่ง บ.ไห่หนาน ได้มีการขนยางไปเพียง 2 หมื่นตัน 

     ซึ่งล่าสุดได้มีแผนรับยางต่อให้ครบตามสัญญา และยอมเสียค่าปรับในอัตรา 6.6 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือนต่อตัน ซึ่งใน
สัปดาห์ที่แล้วมีการเปิดหนังสือค้้าประกันจากธนาคาร หรือแอลซี ขอรับยางใหม่อีก1 หมื่นตัน และได้ขนยางจากโกดังไป 3.2 
พันตัน รวมทั้งจะมีการรับยางให้ครบโดยเร็วที่สุดตามที่ตกลงในสัญญาซื้อยาง อย่างไรก็ตามเง่ือนไขในการเสียค่าปรับ ทาง
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องสัญญา ต้องดูรายละเอียดอีกครั้ง หากทางบริษัทไห่หน่านไม่ท้าตามข้อตกลง จะมีการพิจารณา
อย่างรอบครอบอีกครั้ง และยึดถือผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลัก ทั้งนี้หากจะพูดหรือท้าอะไรต่อไปในขณะนี้ เกรงจะ
กระทบเง่ือนไขในสัญญา จึงจ้าเป็นต้องให้ทีมกฎหมายของกระทรวง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมาหารืออีกครั้งอย่าง
ละเอียด ตนเข้าใจว่าควรเร่งรัดทางบ.ไห่หน่าน ให้มาขนยางตามข้อตกลงใหม่อย่างครบถ้วน 

     นอกจากน้ี พล.อ.ฉัตรชัย ยังได้กล่าวการสรรหาผู้การยางแห่งประเทศไทย(กยท.)ว่าในขณะนี้ได้มีผู้มา สมัครแล้วจ้านวน 3 
คนซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ ว่าจะมีคุณสมบัติบริหารกยท.ได้หรือไม่ ถ้าไม่ครบอาจจ้าเป็นต้องขยายระยะเวลา
เปิดรับสมัครใหม่ ซึ่งตนยืนยันว่าคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากยท.คนแรก ต้องมีความเป็นมืออาชีพและบริหารจัดการเรื่องยางพารา
ให้กับชาวสวนยางได้ทั้ง ระบบ ในส่วนผู้ทรงวุฒิมาเป็นบอร์ด กยท.ที่มาจากตัวแทนเกษตรกร 55 จ. และผู้แทนสถาบัน
เกษตรกร ซึ่งอยู่ระหว่างการคัดสรรเข่นเดียวกัน 

โดยรายชื่ผูส้มัคร ผวก.กยท. 3 คน 

1.นายเพิก เลิศวังพง 

2. นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที 

3. นายกฤต ธนิศราพงศ ์

     ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบผู้สมัครผู้ว่ากยท. พบว่า หนึ่งในสามคนมีความโยงใย
กับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการเกษตร ท่ีพยายามส่งมาเป็นบอด์รการยาง เพื่อเข้ามาควบคุมกิจการของ กยท. แทนเกษตรกรสวน
ยางทั้งหมด ซึ่งก่อนหน้านี้บ.ยักษ์ใหญ่ ได้ส่งทีมงานเข้ามาปะปนกับกลุ่มเกษตรกรในการน้าม็อบเกษตรกรสวนยางออกมา 
เคลื่อนไหว ในฝ่ายที่ผลักดันให้เกิด พรบ.ยางแห่งประเทศไทย โดยเปิดช่องให้ กทย.ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สามารถมีการท้าธุรกิจ
ร่วมทุนกับเอกชนได้ เหมือนกับ ปตท. ซึ่งก่อนหน้าน้ีเกษตรกรสวนยางได้คัดค้านเรื่องมาตลอดแต่ก็ไม่เป็นผล 

ที่มา แนวหน้าธุรกิจ(18/11/2558) 
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สหกรณ์ฯตรังขาดทุน4แห่งชาวสวนยางหมดปัญญาใช้หนี้ (19/11/2558)  

     พิษราคายางดิ่ง ชาวสวนยางหมดปัญญาส่งเงินคืนสหกรณ์ฯ ขาดทุนแล้ว 4 แห่ง จังหวัดอนุมัติงบฯพัฒนา 24 ล้านบาทอุ้ม 
หวังช่วยแก้ปัญหาราคายาง เน้นเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา พร้อมแนะเกษตรกรขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ   นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังมีสหกรณ์กองทุนสวนยางจ้านวน 36 แห่ง สมาชิก
จ้านวน 6,710 คน มีทุนด้าเนินงาน 280 ล้านบาท ปริมาณธุรกิจรวบรวม แปรรูปประมาณ 860 ล้านบาท 

     ในปี 2558 สหกรณ์ด้าเนินธุรกิจมีก้าไร 32 แห่ง เป็นเงินประมาณ 28 ล้านบาท ขาดทุน 4 แห่ง จ้านวน 0.53 ล้านบาท 
จากสภาพปัญหาราคายางท่ีตกต่้าส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถส่งช้าระ
หนี้ให้กับสหกรณ์ ได้  ทั้งนี้ จังหวัดตรัง ได้อนุมัติงบฯพัฒนาจังหวัด วงเงินประมาณ 24 ล้านบาท เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคา
ยางโดยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา จ้านวน 2 โครงการ เป้าหมาย 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์บ้านหนองครก ชุมนุม
สหกรณ์จังหวัดตรัง สหกรณ์บ้านหนองศรีจันทร์ และสหกรณ์ต้าบลคลองปาง ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือสหกรณ์ฯ
และเกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง 

     อย่างไรก็ตามยังมีสหกรณ์ที่ประสบความส้าเร็จทั้ง ๆ ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางหลายแห่งต่างประสบปัญหาขาดทุนอัน
เนื่องมาจากราคา ยางพาราตกต่้า ซึ่งตนได้มีโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมผลการด้าเนินกิจการของสหกรณ์กองทุนสวน ยางวัง
คีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง พบว่าสหกรณ์แห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี 2537 มีโรงอบ/รมยาง จ้านวน 2 โรง ปัจจุบันมีสมาชิก จ้านวน 533 
คน ทุนเรือนหุ้นประมาณ 6 ล้านบาท ทุนด้าเนินงานประมาณ 19 ล้านบาท   ที่ผ่านมา มีการด้าเนินธุรกิจ 5 ประเภท มูลค่า
ทั้งสิ้นประมาณ 84 ล้านบาท ประกอบด้วยธุรกิจแปรรูปยาง ปุ๋ย ประมาณ 66 ล้านบาท ธุรกิจรวบรวมผลผลิตน้้ายางสด เศษ
ยาง รวมประมาณ 6.4 ล้านบาท ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ้าหน่าย ขายปุ๋ยและสินค้าทั่วไปประมาณ 6 ล้านบาท ธุรกิจรับฝากเงิน 
6 ล้านบาท และธุรกิจสินเช่ือประมาณ 1 บาท รายได้ประมาณ 80 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายประมาณ 75 ล้านบาท มีก้าไรสุทธิ
ประมาณ 4 ล้านบาท    ส้าหรับก้าไรของสหกรณ์ฯ ได้มีการจัดสรรคืนแก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 1.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 47.38 และเก็บไว้เป็นทุนในการด้าเนินงานและสวัสดิการสมาชิก 1.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.87 และเป็นโบนัส
กรรมการและอื่น ๆ 0.37 คิดเป็นร้อยละ 9.75 

     นายเดชรัฐกล่าวอีกว่า การด้าเนินการที่มีผลก้าไรของสหกรณ์ดังกล่าว ท้าให้เกิดความเข้มแข็ง มีการเช่ือมั่นศรัทธา การ
ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน น้าไปสู่ความส้าเร็จของสหกรณ์ฯซึ่งขณะนี้ รัฐบาลโดยการยางแห่งประเทศไทย 
(กยท.) ได้จัดให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้ความช่วยเหลือ เป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนายางพารา โดยเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ
การยางแห่ง ประเทศไทยเท่านั้น 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ (Th) (18/11/58) 
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พาณิชย์เร่งรสัเซยีซื้อยาง 8 แสนตนัจากไทย (19/11/2558)  

กระทรวงพาณิชย์ เร่งรัสเซียซื้อยางพารา 8 แสนตัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องบิน ด้านรัฐบาลรัสเซียชวนไทย
ลงทุนสร้างโรงงานน้้าตาล 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณชิย์ กล่าวว่า ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี 27 ณ กรุงมะนิลา ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ได้การหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนารสัเซยีตะวันออกไกลช่วยเร่งรัดจดัส่ง หนังสือแสดงความจ้านงในการซื้อ
ยางพาราจากไทยจ้านวน 80,000 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 139.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม
และการค้าของรัสเซียเคยแจ้งความประสงค์ใน ช่วงเดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อเดือน ม.ค. 58 เพื่อป้อนสู่ตลาดการผลิต
รถยนต์และเครื่องบินท่ีก้าลังเติบโตขึ้นได้อย่างต่อ เนื่อง เบื้องต้นฝ่ายรัสเซียรับที่จะไปประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
น้าเข้า ยางพาราของไทยต่อไป  

ขณะเดียวกัน ก็ไดเ้ชิญชวนรัสเซียให้มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของไทย ซึ่งมีเส้นทางรถยนต์เช่ือมต่อจาก
เมืองดานังของประเทศเวียดนามผา่นไปถึงภาค ตะวันออกของอินเดีย และยังมเีส้นทางคมนาคมเช่ือมจากมณฑลยูนนานของ
จีนตอนใต้เข้าสูภู่มภิาคอา เซียน ซึง่เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างไทยกับต่างชาติ โดยรัสเซียแสดงความสนใจในการเข้าร่วม
ลงทุนเรื่องเส้นทางดังกลา่ว แต่ขอรับข้อมูลเพิม่เตมิเพื่อแจ้งให้ภาคเอกชนของตนทราบต่อไป  

“ขณะ น้ีรัฐบาลของรัสเซียได้จัดทา้นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากตา่งชาติในภูมิภาค ตะวันออกไกลของรัสเซีย และแสดงความ
จ้านงค์ให้ไทยเพิ่มการลงทุนในภูมภิาคดังกล่าวด้วย เนื่องจากภาคเอกชนของไทย ได้จัดท้าสญัญากบัรฐับาลของรัสเซียเพื่อ
ก่อสร้างโรงงานน้้าตาลซึ่งมมีูลค่าการ ก่อสร้างกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีก้าลังการผลิตมากกว่า 500,000 ตัน จึง
ต้องการให้ไทยขยายการลงทุนเพิ่มเติม” นางอภิรดี กล่าว  

ทั้งนี้ นโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัสเซียดังกล่าวจะใหส้ิทธิพิเศษแก่นักลงทุนต่าง ชาติ ทั้งในเรื่องของภาษีและการอ้านวย
ความสะดวกในเรื่องต่างๆ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมภาคเอกชนของแต่ละฝ่ายใหส้ามารถขยายการ ลงทุนระหว่าง
กัน และจะให้มีการจดังานสัมมนาร่วมกันเพื่อช้ีแจงนโยบายส่งเสริมการลงทุนของแต่ ละประเทศอีกดว้ย 

ทีม่า หนังสอืพมิพก์รุงเทพธรุกจิ (วนัที ่18 พฤศจกิายน 2558) 
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ชาวสวนยางขอนแก่น ไม่เอานโยบายไร่ละพันห้า หนุนขึ้นราคาไม่ต่้ากว่า 25 บาท/กก. (19/11/2558)  

     (18 พ.ย.58) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่สหกรณ์การเช่าท่ีดินดงมูลสอง จ้ากัด บ้านทุ่งใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ได้มีการเปิด
ประมลูยางพาราจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วม 200 ราย ได้ยางพาราจ้านวน 105 ตัน ราคาเกือบสองแสนบาท นายประดิษฐ์ 
เที่ยงธรรม ผู้อ้านวยการนิคมสหกรณ์ดงมลู จังหวัดขอนแก่น กล่าววา่ จากการที่สหกรณ์การเช่าที่ดินดงมูลสอง จ้ากัด ได้จัดให้
มีการประมลูยางพาราของสมาชิกจากบริษัทสหพลการยาง จ้ากัด จงัหวัดร้อยเอ็ด ได้ในราคา 18.80 บาท ซึ่งราคายางในระยะ
นี้ตกต่้าลงมาก ทางสหกรณ์ฯ ได้หาวิถีทางเพื่อลดต้นทุนการผลติให้กบัพ่ีน้องสวนยาง ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย ยา พร้อมกันนั้นได้เสนอ
ภาครัฐให้ท้าการจัดตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราอีกด้วย  
     นายประดิษฐ์ เที่ยงธรรม ผู้อ้านวยการนิคมสหกรณ์ดงมลู จังหวดัขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางภาครัฐได้มีการอดุหนุน
เงินช่วยเหลือชาวสวนยางไร่ละ 1,500 บาท โดยแบ่งออกให้เจ้าของสวนยาง 900 บาท คนกรีดยาง 600 บาท แต่ไม่เกินคนละ 
15 ไร่ แต่ก็ต้องรอการอนุมตัิจาก ครม.อีกครั้งว่าจะมผีลในช่วงเดือนใด ส่วนการประมลูครั้งต่อไปจะมขีึ้นในวันท่ี 19-20 พ.ย.
2558 น้ี 
     ด้าน นายสหภาพ บุตตะ เกษตรกรสวนยางพาราบ้านดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น กรรมการสหกรณเ์ช่าท่ีดินดงมลูหนึ่ง 
กล่าวว่า ทางชาวสวนยางพาราไม่เห็นด้วยกับนโยบายให้เงินอุดหนุนไรล่ะ 1,500 บาท รัฐบาลควรช่วยเหลือราคายางท่ีตกต่้า
ให้อยู่ในราคาขั้นต่้าที่กิโลกรัมละ 25 บาท อยากเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือชาวสวนยางให้ถูกจุดด้วย  

ทีม่า ราคายางดอทคอม (19/11/58) 
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เชื่อราคายางฟื้นต้องใช้เวลา5-8 ปีหลังจีนปฏิรูปศก. (19/11/2558)  

เกษตรกรเชื่อราคายางพาราฟ้ืนต้องใช้เวลา 5-8 ปี หลังจีนปฏิรูปเศรษฐกิจรับตลาดโลกผันผวน 

     นายเงินวสวัตติ์ ลิ่มทวีสกุล เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพารา ต.แม่ขรี อ. ตะโหมด จ.พัทลุง เปิดเผยว่า ราคา
ยางพาราจะกลับมาพลิกฟ้ืนตัวได้คงจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 5 -8 ปี จากจีนในฐานะผู้น้าเข้ารายใหญ่ของ
ไทยก้าลังปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ โดยจะเน้นปฏิรูปเศรษฐกิจมากว่าการกลับไปใช้มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพ่ือรับ มือตลาดโลกผันผวน 

     ทั้งนี้ จีนหันมาปรับเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อไทยโดยตรง เพราะจีนจะไม่ใช่ผู้น้าเข้า
รายใหญ่ต่อไป จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะสามารถก้าหนดราคาส่งออกเอง แต่รัฐบาลต้องเปิดตลาดใหม่มาทดแทน 
โดยให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้ค้าแทนเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศในราคาท่ีดีที่สุด 

     นายเงินวสวัตติ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันสาเหตุที่ราคายางตกต่้าเป็นประวัติศาสตร์ เนื่องจากในช่วง 6 -7 ปีที่
ผ่านมาประเทศไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา และจีน ขยายพ้ืนที่เพาะปลูกจ้านวนมากท้าให้ผลิตภัณฑ์
ล้นตลาดโลก พ่อค้าคนกลางจึงไม่ทุ่มค้าสั่งซื้อขายที่ตลาดล่วงหน้าในราคาสูง--จบ-- 

ที่มา โพสต์ ทูเดย์ (Th) (18/11/58) 
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พาณชิยก์างแผนสง่ออก รกุเจาะตลาดเพิม่มลูคา่การคา้ 
วนัพฤหัสบด ีที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558, 06.00 น. 

 

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสนอ  
แผนปฏบิัตกิาร(โรดแมป) สง่ออกจากทีไ่ดห้ารือร่วมกับเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ และ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึเป้าหมายการสง่ออกในปี 2559 และแผนระยะ 3-5 ปีขา้งหนา้
ตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการพัฒนาการสง่ออกแห่งชาต ิ(พกค.) ซึง่มพีลเอกประยุทธ ์จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที ่4 ธันวาคมนี้โดยตัวเลขเป้าหมายสง่ออกปีหนา้
เชือ่ว่าจะเป็นบวกแน่นอน แต่คงยากทีจ่ะเห็นการเตบิโตเป็นตัวเลข 2 หลักเช่นในอดตี 

เพราะสถานการณ์โลกการคา้การลงทนุเปลีย่นไปมาก 

แผนปฏบิัตกิารปี 2559 จะเนน้เจาะตลาดเฉพาะมากขึน้ รวมถงึเจาะเป็นกลุม่สนิคา้และภาคบรกิาร โดยเฉพาะ

กลุ่มตลาด CLMV (เวยีดนาม พม่า กัมพูชา และลาว) จะเป็นเป้าหมายหลักทีจ่ะขยายตัวไปพรอ้มกับการคา้
ชายแดน และเขตเศรษฐกจิพิเศษตามนโยบายรัฐบาล หากไทยสามารถเขา้ไปลงทุนหรือท าการคา้ร่วมกับกลุ่ม 

CLMV ไดจ้ะชว่ยท าใหม้ลูคา่การคา้ของไทยเพิม่ขึน้ และในอนาคตจะเป็นผลดมีากกวา่การคา้ชายแดน 

ขณะเดยีวกัน กระทรวงยังไดรั้บมอบหมายจากนายสมคดิ จาตุศรพีทิักษ์ รองนายกรัฐมนตรดีา้นเศรษฐกจิ ให ้

มองภาพรวม และวางแผนการคา้การลงทุน ใหเ้ป็นเป็นรูปธรรมใน 5 ปี จงึไดห้ารอื และมอบนโยบายผ่าน VDO 
conference ใหก้ับ ส านักงานส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ (สคร.) ในอาเซยีน เพื่อเตรียมความพรอ้มและ

วางแผนร่วมกัน ขณะเดียวกัน ในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะมีการจัดคณะรัฐมตรี(ครม.)สัญจรไทย-กัมพูชา ซึ่ง
นายกรัฐมนตรไีทยจะพบปะกับนายกฯฮุนเซ็น ของกัมพูชา ซึง่น่าจะมผีลดตีอ่การคา้การลงทนุระหว่าง 2 ประเทศ

มากขึน้ 

นอกเหนือจากอาเซยีน กระทรวง ยังมีแผนเจาะตลาดใหม่และส าคัญอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ตลาดญี่ปุ่ น ควิบา 

รัสเซยี อนิเดยี จนี และอหิร่าน โดยนายกรัฐมนตรแีละคณะรัฐมนตรเีศรษฐกจิ ยังมแีผนจะเดนิทางไปเยอืนประเทศ
ตา่งๆ เพือ่สรา้งความร่วมมอืทางการคา้ การลงทนุ การทอ่งเทีย่ว และความร่วมมอืดา้นตา่งๆตอ่กัน อาท ิรัสเซยี ซึง่

เป็นตลาดใหม่ทีม่ศีักยภาพ และมคีวามตอ้งการสนิคา้อาหารจงึน่าจะเป็นโอกาสของไทยและไทยเองก็ตอ้งการ

สนิคา้พลังงานเชน่กันโดยในชว่งตน้ปีหนา้นายกรัฐมนตรีของไทย และประธานาธบิดขีองรัสเซยีอาจมีโอกาสได ้
พบปะกนั และน่าจะเกดิความมอืระหวา่งกนัตามมา 

อกีทัง้ในวนัที ่20-25 พฤศจกิายนนี้นายสมคดิ จาตศุรพีทิักษ์ รองนายกรัฐมนตร ีและภาคเอกชน จะเดนิทางไป

ประเทศอหิร่าน เบือ้งตน้จะหารือถงึความร่วมมือในโครงการเมกะโปรเจกท ์การน าเขา้ไก่สด เนื้อจากปศุสัตว ์

รวมทัง้ช ิน้สว่นยานยนต ์แฟชั่น สนิคา้สขุภาพ และสปา และอาจรื้อฟ้ืนโครงการทีอ่หิร่านเคยเสนอไทยใหใ้ชบ้าร์
เทอร์เทรดขา้วกับน ้ามัน ซึง่อาจขยายไปถงึสนิคา้ยางพารา ปีหนา้กระทรวงก็มแีผนจะไปเยอืนควิบาเพื่อกระชับ

ความสมัพันธท์างการคา้และขยายไปยังประเทศใกลเ้คยีง 

“สว่นตลาดยโุรปแมจ้ะมปัีญหาเรือ่งการกอ่การรา้ย ก็มองวา่ไมไ่ดก้ระทบตอ่แผนผลักดันการสง่ออก เพราะยุโรป

มศีกัยภาพการแขง่ขนัในตวัเองอยูแ่ลว้” 

 

 

 



 

 

 

 

ราคาประมูลวนัพฤหสับดีท่ี 19 พฤศจิกายน 2558  

ราคาประมลู ตลาดกลางยางพาราสงขลา 

ยางแผน่ดบิ  37.78  
(18/11/2558) 

ยางแผน่รมควนัช ัน้3 39.79  
(18/11/2558) 

น า้ยางสด ณ โรงงาน 37.00  1.00 

เศษยาง (100%) 
ณ โรงงาน 

37.00  
(18/11/2558) 

 

คาดการณ์ราคายางวนัพฤหสับดีท่ี 19 พฤศจิกายน 2558  

ราคายางมีแนวโนม้ปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหนา้โตเกียว 
เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่ ๆ กระตุน้ตลาด และความวติกกังวลเกีย่วกับสถานการณ์
เศรษฐกจิโลก โดยเฉพาะเศรษฐกจิจีนซึง่เป็นผูใ้ชย้างรายใหญ่ของโลกยังคง
ชะลอตัว รวมทัง้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ในเดอืน
ธนัวาคมนี ้สง่ผลในเชงิลบตอ่สนิคา้โภคภัณฑใ์นภาพรวม รวมถงึยางพารา 
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"พาณิชย์"แจ้งข่าวดี รัสเซียรับปากน้าเข้ายาง8หมื่นตัน ด้านสหรัฐฯ รุกขยายการค้า-ลงทุนกับไทย (19/11/2558)  
"พาณิชย์" แจ้งข่าวดี รัสเซียรับปากพิจารณาน้าเข้ายางพารา 8 หมื่นตัน มูลค่ากว่า 131 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามที่เคยให้ค้ามั่นไว้ พร้อมเชิญชวนให้

มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ด้านรัสเซียขอไทยขยายการลงทุนโรงงานน้้าตาล โดยพร้อมให้สิทธิพิเศษเพิ่มขึ้น เผยสหรัฐฯ เสนอ

เป็นเจ้าภาพจัดประชุม TIFA หวังเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับไทยเพิ่มขึ้น ยินดีชวนไทยร่วมวง TPP 

     นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ครั้งที่ 27 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ 

ไทยได้หารือกับMr. Alexey Valentinovich Ulyukayev รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนารัสเซียตะวันออกไกล โดยได้ขอให้รัสเซียสนับสนุนการน้าเข้า

ยางพาราจากไทยจ้านวน 80,000 ตัน มูลค่าประมาณ 139.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซียเคยแจ้ง

ความประสงค์ เมื่อคราวเดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อเดือนม.ค.2558 โดยเร่งรัดให้รัสเซียเร่งจัดส่งหนังสือแสดงความจ้านงค์ในการซ้ือยางพาราจาก 

ไทยเพื่อให้ไทยสามารถจัดส่งสินค้ายางพาราดังกล่าวได้โดยเร็ว ซ่ึงจะสามารถรองรับความต้องการของรัสเซียในการป้อนสู่ตลาดการผลิตรถยนต์และ 

เครื่องบินที่ก้าลังเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางรัสเซียรับที่จะไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

     ทั้งนี้ ไทยยังได้เชิญชวนรัสเซียให้มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของไทย ซ่ึงมีเส้นทางรถยนต์เชื่อมต่อจากเมืองดานังของ

ประเทศเวียดนามผ่านไปถึงภาค ตะวันออกของอินเดีย และยังมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมจากมณฑลยูนนานของจีนตอนใต้เข้าสู่ภูมิภาคอา เซียน ซ่ึง

เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างไทยกับต่างชาติ โดยรัสเซียแสดงความสนใจในการเข้าร่วมลงทุนเรื่องเส้นทางดังกล่าว และขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ

แจ้งให้ภาคเอกชนของตนทราบต่อไป 

     อย่างไรก็ตาม รัสเซียได้ขอให้ไทยเพิ่มการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย โดยเฉพาะการขยายการลงทุนสร้างโรงงานน้้าตาล ซ่ึง

ขณะนี้บริษัทของไทย คือ Sutech Engineering ได้ท้าสัญญากับรัฐบาลรัสเซียเพื่อก่อสร้างโรงงาน มูลค่ากว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ มีก้าลังการ

ผลิตมากกว่า 5 แสนตัน โดยได้ขอให้มีการขยายการลงทุนเพิ่มเติม และรัสเซียมีนโยบายที่จะให้สิทธิพิเศษแก่นั กลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งเรื่องภาษี การ

อ้านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ และทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลงที่จะจัดการประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงนโยบายส่ง เสริมการลงทุนของแต่ละประเทศ เพื่อ

ผลักดันการลงทุนให้เพิ่มขึ้นด้วย 

นางอภิรดีกล่าวว่า ไทยยังได้หารือกับ Michael B. Froman ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ ได้เสนอที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรี

ภายใต้กรอบความตกลงการค้าและ การลงทุน ไทย-สหรัฐฯ (TIFA JC) ทั้งระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสต่อเนื่องกันในช่วงครึ่งปีแรกของปี 

2559 เพื่อหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน และเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้ไกล้ชิดมากยิ่งขึ้น 

"ในการหารือกัน ไทยได้แสดงความยินดีกับสหรัฐฯ ที่สามารถสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ( TPP) และได้

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความตกลงดังกล่าว ซ่ึงสหรัฐฯ ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และยังได้แจ้งว่าในระหว่างที่แต่ละประเทศต้องด้าเนิน

กระบวนการภายในประเทศ เป็นอย่างช้าภายในระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้นั้น สหรัฐฯ ยินดีที่จะหารือกับไทยคู่ขนานกันไป"

นางอภิรดีกล่าว  

ท่ีมา MGR Online (18/11/58) 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=98200:qq-8----19112558&catid=10:2010-05-04-03-57-14

